
BORGARRÁÐ 15. nóvember 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 
áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins um stöðu þeirra sem áður 
bjuggu á Njálsgötu 74 - R18110145

Hvernig miðar húsnæðisáformum fyrir þann hóp einstaklinga sem bjuggu á 
Njálsgötu 74 en eru nú staðsettir tímabundið í Víðinesi?


